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Sæl 
Meðfylgjandi tillaga borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um skógrækt á Kjalarnesi er send 
umhverfis- og heilbrigðisráði til meðferðar. 
Í samræmi við breytt verklag við fundi borgarráðs er tillagan nú á forræði umhverfis- og heilbrigðisráðs 
og leggja skal hana fram á þeim vettvangi til afgreiðslu. 
Ekki þarf að upplýsa borgarráð um frekari vinnslu málsins. 

Kveðja, 
Ólöf Magnúsdóttir 
Skrifstofa borgarstjórnar 
Ráðhús Reykjavíkur 
s. 411 4703 
olof.magnusdottir@reykjavik.is 
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Borgarráð samþykkir að auka skógrækt á Kjalarnesi með það fyrir augum að auka skjól. 
Umhverfis- og skipulagsviði verði falið að vinna verkáætlun sem liggi fyrir í byrjun 
september. 

Greinargerð: 
  
Borgarstjórn samþykkti að ráðast í markvissa gróðursetningu til að minnka vindálag í Reykjavík þ. 
18. Júní 2019. Lagt var upp með að setja upp 50 veðurstöðvar, en ætla má að árangursrík staðsetning 
sé í nágrenni við Esju á Kjalarnesi. Lítið hefur þokast í þessum efnum, en nú berast af því fréttir að 
skjólbelti við Vesturlandsveg á Kjalarnesi hefur nú verið fjarlægt og ekki standi til að gera annað í  
staðinn. Ljóst er að þetta skjólbelti hefur minnkað vind á Vesturlandsvegi um árabil. Svo virðist sem 
gleymst hafi að gera ráð fyrir því að gera annað skjólbelti í stað þess sem fargað var. Það er því enn 
brýnna að bæta úr skógræktarmálum á svæðinu samhliða því að farið verði í þær veðurfarslegu 
mælingar sem borgarstjórn samþykkti fyrir tveimur árum síðan. 
  


